

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.06 อ่อนค่าจากวานนี้ คาดกรอบวันนี้ 33.90-34.20 จับตาทิศทาง Flow

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 34.06 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 33.92 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงินในภูมิภาคและตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก หลังตลาดกลับมากังวลเรื่องผลกระทบจากการดำเนินนโยบายกำแพงภาษีของสหรัฐฯ อีกครั้ง

ส่วนปัจจัยในประเทศ ตลาดรอดูทิศทางของกระแสเงินทุนต่างประเทศ (Flow) จากการค้ำทองคำหลังราคาในตลาดโลกเมื่อคืนร่วงลงมาเกือบ 35 ดอลลาร์/ออนซ์

"บาทอ่อนค่าตามภูมิภาคและตลาดโลก หลังตลาดกังวลเรื่องกำแพงภาษีที่ประกาศจะเริ่มบังคับใช้กับสินค้าที่นำเข้าจากเม็กซิโกในสัปดาห์หน้า และปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนอีก 10% จากก่อนหน้านี้ที่ขึ้นไปแล้ว 10%" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.90 - 34.20 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 149.55 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 149.71/75 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0398 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0475/0476 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 33.866 บาท/ดอลลาร์

-ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุด 0.25% ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

-"แบงก์กรุงศรีฯ" รับอยู่ระหว่างพิจารณา "ลดดอกเบี้ย" ตาม กนง. เตรียมขงเข้าที่ประชุมบอร์ดอนุมัติพร้อมตั้งเป้า "สินเชื่อรวม" ปีนี้ โต 2-4% มุ่งเน้นเติบโตรายใหญ่ รับ "หนี้เสีย" ยังมีทิศทาง "ขาขึ้น" คาดเพิ่มขึ้น อยู่ที่ 3.25-3.50% จากกลุ่ม "เอสเอ็มอีรายย่อย"

-นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB EIC เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังมีโอกาสที่อาจจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีกในปีนี้จากความตึงตัวต่อเนื่องของภาวะการเงินโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญหลังวิกฤต COVID-19 ซึ่ง SCB EIC มองว่าสถานการณ์สินเชื่อขยายตัวต่ำสุดในรอบหลายปีมานี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่อง และกดดันให้อุปสงค์ในประเทศชะลอลง

-"พิชัย" ถก 5 หน่วยงาน "สศค.-สศช.-รพท.-สำนักงานฯ-ก.พ.ร." วางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจสั้น-กลาง-ยาว ดันจีดีพีไทยแตะ 3.5% เตรียมนำเสนอแพ็กเกจชุดใหญ่ให้ "นายกฯ อึ้งค์" พิจารณาในเดือน มี.ค.นี้

-ฝ่ายค้านยื่นญัตติเดียดชกฟอกเตี๋ยวนายกฯ "ณัฐพงษ์" ชัดไม่มีภาวะผู้นำ ไร้ความรู้ ความสามารถ เป็นนายกฯ หุ่นเชิดให้บิดาชั้นชาชกโย ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ พฤติการณ์เอาเปรียบสังคม โกหกหลอกลวง ไม่

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ให้คำแนะนำหรืออ้างอิงสำหรับการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ทำตามนโยบายที่ให้สัญญาประชาชน บริหารบ้านเมืองผิดพลาดล้มเหลวร้ายแรงเป็นหนึ่งร้านต่างตอบแทนกลุ่ม
ปฏิบัติต่อระบอบประชาธิปไตย ขาดคุณสมบัติชัดเจน

-ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ได้ยืนยันผ่านทางแพลตฟอร์ม Truth Social ในวันพฤหัสบดีว่า
สหรัฐฯ จะเดินหน้าเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโกในอัตรา 25% ตามกำหนดเดิมในวันที่ 4
มี.ค. และจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากจีนเพิ่มอีก 10% โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 มี.ค.เช่นกัน

-กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก เพิ่มขึ้น 22,000 ราย สู่ระดับ
242,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่
ระดับ 220,000 ราย

-กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ประจำไตรมาส 4/2567 เมื่อวานนี้ (27 ก.พ.) โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว 2.3% ในไตรมาส
ดังกล่าว สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1

-ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายในตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวัน
พฤหัสบดี (27 ก.พ.) หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ยืนยันเดินหน้าเรียกเก็บภาษีนำเข้าจาก
เม็กซิโกและแคนาดาตามกำหนดเดิมที่วางไว้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้เงินเพื่อปรับตัวสูงขึ้น

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบดี (27 ก.พ.) โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุล
เงินดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ
ในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

-ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท Allegiance Gold แสดงความเห็น ว่า ตลาดทองคำ
ยังคงมีทิศทางที่ชัดเจน และการที่ราคาทองชะลอตัวลงในระยะสั้นหรือการมีแรงขายทำกำไรเข้ามาบางส่วนนั้น ถือเป็น
เรื่องปกติตามวัฏจักร โดยเขาคาดการณ์ว่าราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะติดตัวขึ้นทะลุระดับ 3,000 ดอลลาร์/
ออนซ์ภายในช่วง 30-60 วันข้างหน้า ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของตลาดที่มีต่อมาตรการภาษีศุลกากร

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในวันนี้ โดย
ดัชนี PCE เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ให้ความสำคัญ เนื่องจากสามารถตรวจจับการ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค และครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค
(CPI)

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือ
โดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้